

Số: 505/BC-UBND

Bù Đăng, ngày 11, tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

### Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa VII

Thực hiện Công văn số 60/HĐND ngày 13/11/2024 của HĐND huyện về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa VII.

UBND huyện Bù Đăng báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa VII, cụ thể như sau:

#### 1. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng

- **Cử tri Vũ Thị Phương – Thôn Đak Wí, xã Đak Nhou phản ánh:** Tại điểm Trường Đak Wí, thuộc Trường Tiểu học Trần Quốc Toản có một dãy phòng học cấp 4 đã xuống cấp không còn sử dụng, khả năng mục đổ, gây nguy hiểm tới các em học sinh, mặc dù nhà trường có sự quản lý cũng như cảnh báo sự nguy hiểm tới học sinh nhưng do các em còn nhỏ rất hiếu động, ý thức chưa cao; phụ huynh đã có kiến nghị với trường. Trường cũng đã làm các thủ tục xin thanh lý, tháo gỡ gửi tới các cấp nhưng 01 năm nay chưa có phản hồi. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét chỉ đạo ngành chức năng có liên quan sớm kiểm tra, có giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh.

**Nội dung giải trình:** Đối với phản ánh trên của cử tri, ngày 10/12/2024, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3111/UBND-KT ngày 10/12/2024 về việc thuận chủ trương thanh lý tài sản đất (điểm Đak Wí) thuộc đơn vị Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Đak Nhou. Đồng thời giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Đak Nhou, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện thanh lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- **Cử tri Trần Thị Tuyết – thôn 3, xã Nghĩa Trung phản ánh:** Căn cứ Điều 220 Luật đất đai sửa đổi năm 2024 thì quy định điều kiện để tách và sát nhập thửa đất, có quy định trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thể hiện đường đi thì mới tách và sát nhập được thửa đất, vấn đề này khi triển khai thì vẫn còn nhiều bất cập như: Trên địa bàn xã Nghĩa Trung, trước kia người dân khai phá đất nông nghiệp để canh tác hầu như đều đi theo đường mòn tự mở. Đến khi Nhà Nước có chủ trương cho cấp giấy CNQSDĐ và tiến hành đo đạc để cấp sổ đất, thì có rất nhiều thửa đất nông nghiệp không thể hiện đường đi trong sổ đất. Hiện tại người dân muốn chia tách thửa cho con hoặc là cha mẹ đã chết để lại đất, khi chia tài sản cho con hoặc muốn tách thửa để sang nhượng thì không thực hiện được, ảnh hưởng rất lớn đến việc làm thủ tục liên quan. Đề nghị

UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng có liên quan xem xét, tham mưu kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp.

**Nội dung giải trình:** Theo Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bù Đăng tại Báo cáo số 836/CNVPĐKĐĐ-HCTH ngày 04/12/2024. Theo đó, điều kiện tách thửa đất, hợp nhất thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước được quy định tại Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp các khó khăn vướng mắc. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã có văn bản <sup>1</sup> gửi Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh đề được hướng dẫn. Nhưng đến nay Sở Tài nguyên & Môi trường vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. UBND huyện đề nghị cử tri cùng chia sẻ.

**- Cử tri Nguyễn Văn Quý – Thôn Thống Nhất, xã Đak Nhou phản ánh:** Tuyến đường số 2, Trung tâm hành chính xã Đak Nhou vào Trạm y tế, mới đầu tư đã xuống cấp, hai bên đường không có taluy, mỗi khi trời mưa, nước chảy tràn vào vườn nhà ông và đã xói mòn đất. Nội dung này cử tri đã phản ánh tại hội nghị TXCT trước kỳ họp giữa năm 2024 và được lãnh đạo huyện hứa đã có kinh phí sửa chữa tuyến này, nhưng đến nay chưa thấy sửa chữa. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan sớm khắc phục sửa chữa để không thiệt hại đến cây trồng và đảm bảo giao thông trên tuyến đường được an toàn.

**Nội dung giải trình:** Tuyến đường vào trạm y tế xã Đak Nhou được đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 6/2023 có tổng chiều dài 203m (do Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư). Đến thời điểm hiện tại công trình vẫn đảm bảo chất lượng (không có hiện tượng hư hỏng xuống cấp).

Qua Báo cáo <sup>2</sup> xác minh của Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Hiện tại, đoạn đường qua nhà ông Quý nền đường cao hơn mặt đất nhà ông trung bình khoảng 1,5m nên không phải xây dựng mương thoát nước dọc. Hiện nay, nước thoát của mặt đường vẫn chảy theo tự nhiên như hiện trạng ban đầu. Vì vậy, kiến nghị của ông Quý về việc thi công tuyến đường làm nước không có lối thoát và chảy xuống đất của ông làm hư hại cây trồng là chưa đúng.

**- Cử tri Diểu Py Ong - Thôn Đak Nung, xã Đak Nhou phản ánh:** Trên địa bàn thôn Đak Nung có trại heo của gia đình ông Phạm Tuấn Kiệt gây mùi hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân; xã đã kiểm tra, đề nghị khắc phục 3 lần nhưng chưa giảm được mùi. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý để đảm bảo sức khỏe cho các hộ dân trong thôn.

**Nội dung giải trình:**

UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngày 10/5/2024, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc thành lập

<sup>1</sup> Báo cáo số 82/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 15/10/2024 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện và Báo cáo số 132/BC-VPĐKĐĐ ngày 15/10/2024 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Phước.

<sup>2</sup> Báo cáo số 241/BC-KTHT ngày 06/12/2024 của phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Đoàn kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Khoáng sản và Luật Tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2024; đồng thời, ngày 24/7/2024, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Khoáng sản và Luật Tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2024.

Do đó, trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu Tổ kiểm tra theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND huyện tiếp tục tiến hành kiểm tra các Trại chăn nuôi heo của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn xã Đak Nhau nói riêng; nếu phát hiện vi phạm, tham mưu và đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật<sup>3</sup>.

**- Cử tri Nguyễn Thị Hương – Thôn 3, xã Phước Sơn phản ánh:** Trại heo nhà Ông Lương Bá Đạo đã bị xử lý nhiều lần về vấn đề ô nhiễm môi trường nhưng vẫn không khắc phục được mùi hôi thối, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng rút giấy phép không cho hoạt động.

#### **Nội dung giải trình:**

Trại chăn nuôi heo của hộ ông Lương Bá Đạo tại thôn 3, xã Phước Sơn đã được UBND huyện cấp Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 03/GXN-UBND cấp ngày 13/01/2016 với quy mô là 950 con heo thịt. Quá trình hoạt động, Trại chăn nuôi heo của hộ ông Lương Bá Đạo đã tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do Trại chăn nuôi heo có khoảng cách gần với khu dân cư, nên phát sinh mùi hôi từ nước thải ra môi trường.

Vừa qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND xã Phước Sơn tiến hành kiểm tra tại Trại chăn nuôi heo của hộ ông Lương Bá Đạo; tiến hành lấy mẫu nước thải để gửi đi phân tích. Theo đó, Trại chăn nuôi heo của hộ ông Lương Bá Đạo đã có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vào môi trường (*quy định theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29/4/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường*), cụ thể: Thông số TSS vượt 1,8 lần; BOD<sub>5</sub> (20<sup>0</sup>C) vượt 1,6 lần; COD vượt 1,1 lần; tổng Nitơ vượt 1,3 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05m<sup>3</sup>/ngày (24 giờ) đến dưới 10m<sup>3</sup>/ngày (24 giờ).

Hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 18, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2497/QĐ-XPHC ngày 13/11/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường đối với hộ ông Lương Bá Đạo và buộc hộ ông Lương Bá Đạo phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; thực hiện lót bạt hồ chứa nước thải, xử nước và giảm thiểu mùi hôi đạt

<sup>3</sup> Báo cáo số 36/BC-TNMT ngày 26/11/2024 của phòng Tài nguyên & Môi trường

chuẩn theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm cho Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Phước Sơn trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện; nếu không thực hiện mà tiếp tục vi phạm thì sẽ bị thu hồi giấy phép theo quy định<sup>4</sup>.

**- Cử tri xã viên HTX Tân Hòa, xã Đoàn kết phản ánh:** Đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp UBND xã xác minh giải quyết các nội dung đơn kiến nghị của xã viên HTX Tân Hòa theo Công văn số 1479/CV-UBND ngày 21/6/2014 của UBND huyện đã thụ lý giao cho các ngành chuyên môn xác minh tham mưu UBND giải quyết. Đơn của xã viên gửi đến nay đã quá thời hạn giải quyết nhưng UBND huyện chưa có văn bản trả lời cho cử tri xã viên HTX Tân Hòa được biết.

**Nội dung giải trình:** Đối với các kiến nghị của cử tri nêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành tiến hành làm việc với ông Hứa Văn Lập – Đại diện cho xã viên HTX Tân Hòa để xác định rõ nội dung phản ánh. Qua nghiên cứu hồ sơ và làm việc với ông Hứa Văn Lập, UBND huyện đã trả lời và có ý kiến chỉ đạo tổ chức thực hiện tại Thông báo số 283/TB-UBND ngày 08/11/2024 về Kết luận của ông Vũ Lương – TUV, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 05/11/2024. Đối với nội dung phản ánh Chủ nhiệm HTX Tân Hòa tự ý bán đất của HTX và thu, chi không đúng quy định. Thanh tra huyện đã hướng dẫn ông Hứa Văn Lập chuyển đơn đến các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

**- Cử tri Nguyễn Văn Hùng, Đàm Ngọc Toại, Dương Cẩm Minh - Thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình phản ánh:** Việc cấp sổ chồng sổ xảy ra tranh chấp đã 5 năm nay, đến nay các hộ dân chưa làm được sổ. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần tại các kỳ tiếp xúc trước, UBND xã đã đề nghị UBND huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường làm việc với các hộ dân nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng liên quan xác minh, giải quyết dứt điểm và cấp sổ cho 17 hộ dân thôn Bình Trung.

**Nội dung giải trình:** Qua các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện và qua các buổi tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện, UBND huyện chưa nhận được kiến nghị nào có nội dung cấp sổ chồng sổ đối với các hộ Nguyễn Văn Hùng, Đàm Ngọc Toại, Dương Cẩm Minh - Thường trú tại thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình.

Theo báo cáo của UBND xã Nghĩa Bình thì hộ ông Nguyễn Văn Hùng, Đàm Ngọc Toại, Dương Cẩm Minh là người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ ông Lê Văn Bé Em. Tuy nhiên, Giấy CNQSD đất của ông Lê Văn Bé Em chưa được cấp đổi sang số liệu đo đạc chính quy mới, nên chưa tiến hành tách thửa cho 03 hộ dân nói trên.

Năm 2023, hộ ông Lê Văn Bé Em có gửi Đơn kiến nghị đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết việc cấp đổi Giấy CNQSD đất cho gia đình ông. Trên

<sup>4</sup> Báo cáo số 36/BC-TNMT ngày 26/11/2024 của phòng Tài nguyên & Môi trường

cơ sở đó, ngày 19/01/2024, UBND huyện đã ban hành Công văn số 131/UBND-TD về việc trả lời Đơn kiến nghị của ông Lê Văn Bé Em - HKTT tại thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình<sup>5</sup>.

**- Cử tri Đặng Hữu Hồng - Thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn phản ánh:** Vừa qua, ông tách sổ đất từ sổ đất đứng tên Đặng Hữu Mai, sau khi làm xong hồ sơ tách sổ, thủ tục đầy đủ đã nộp thuế nông nghiệp và thuế thổ cư và có giấy hẹn đến ngày lấy sổ. Tuy nhiên, khi xuống lấy sổ lại bị trả lại hồ sơ. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan xem xét giải quyết cho gia đình ông.

**Nội dung giải trình:** Theo Báo cáo<sup>6</sup> của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, ngày 29/12/2023, ông Đặng Hữu Hồng đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Bù Đăng nộp hồ sơ tách thửa đất trên. Tuy nhiên, phần diện tích đất của gia đình ông thuộc quy hoạch Bauxit theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023. Do đó, đề nghị cử tri chia sẻ và chờ hướng dẫn của cấp trên theo quy định.

**- Cử tri Trần Văn Dương – Khu phố Đức Hòa phản ánh:** Ông có mua miếng đất tại thôn 7, xã Đoàn Kết. Sau khi hoàn thành các thủ tục hồ sơ tại bộ phận một cửa và có phiếu hẹn ngày nhận Giấy CNQSDĐ, nhưng khi đến ngày hẹn, thì bộ phận một cửa trả lời sau ngày 01/8 sẽ có trả lời, nhưng đến nay vẫn chưa trả lời cho ông được biết. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm trả lời cho ông được biết.

**Nội dung giải trình:** Theo Báo cáo<sup>7</sup> của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã chuyển hồ sơ trình ký cấp Giấy chứng nhận đến Văn phòng Đăng ký tỉnh. Tuy nhiên, theo khoản 1, Điều 220 Luật đất đai năm 2024 chưa có hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền, nên Văn phòng đăng ký tỉnh Bình Phước trả hồ sơ. UBND huyện đề nghị ông chia sẻ, sau khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện sẽ thông báo ông được biết.

**- Cử tri Diệu Noi – Thôn 1, xã Đồng Nai phản ánh:** Hiện nay lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn thôn 1 vẫn còn tình trạng hút cát có công suất lớn từ xã Phước Sơn lên đầu nguồn, làm sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông và đất vườn rẫy của bà con. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng có liên quan sớm kiểm tra xử lý.

**Nội dung giải trình:** Trong thời gian qua, UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Công an xã phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn chảy qua các xã: Đồng Nai, Phước Sơn, Thống Nhất và Đăng Hà để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép. Tuy nhiên, đối tượng khai thác thường lợi dụng vào thời điểm ban đêm, ngày nghỉ,

<sup>5</sup> Báo cáo số 36/BC-TNMT ngày 26/11/2024 của phòng Tài nguyên & Môi trường

<sup>6</sup> Báo cáo số 836/BC-CNVĐKĐĐ-HCTH ngày 04/12/2024 của Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện.

<sup>7</sup> Báo cáo số 836/BC-CNVĐKĐĐ-HCTH ngày 04/12/2024 của Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện.

ngày lễ để khai thác, né tránh các lực lượng chức năng. Do đó, việc phát hiện và bắt quả tang gặp nhiều khó khăn.

Ngày 27/11/2024, Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Đồng Nai và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất khu vực sông Đồng Nai theo như phản ánh của cử tri Điều Noi. Tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện tàu hút cát nào, mực nước ở lòng sông cạn (có những khu vực cạn đến đáy sông). Do đó, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục tăng cường các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên khu vực sông Đồng Nai để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát trái phép theo quy định (nếu phát hiện vi phạm)<sup>8</sup>.

**- Cử tri Đinh Xuân Hoàn - Thôn 8, xã Minh Hưng phản ánh:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường kiến nghị Sở Tài nguyên & Môi trường làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riêng thống nhất tọa độ đo đạc trên bản đồ địa chính để thống nhất ranh rới giữa đất cao su với đất người dân. Vì hiện nay 2 tọa độ khác nhau dẫn đến người dân khi đi đổi giấy chứng nhận QSDĐ gặp khó khăn.

**Nội dung giải trình:** Hệ tọa độ VN-2000 là hệ tọa độ Quốc gia, do Chính phủ quy định và thiết lập. Tháng 7/2000, Chính phủ chính thức đưa hệ tọa độ VN-2000 vào sử dụng theo Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000, thay thế cho hệ tọa độ Hà Nội - 72 (HN-72) mà chúng ta vẫn hay dùng trước đây. Kể từ đó hệ tọa độ VN-2000 là hệ tọa độ duy nhất được sử dụng cho đến hiện nay.

Do đó, việc cử tri Đinh Xuân Hoàn đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan xem xét thống nhất lại tọa độ đo đạc là không có cơ sở để xem xét giải quyết<sup>9</sup>.

Đối với kiến nghị khi người dân đi đổi Giấy CNQSD đất gặp khó khăn; đề nghị cử tri liên hệ cụ thể Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để được xem xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định.

**- Cử tri Phạm Thị Huệ - Thôn 3, xã Minh Hưng phản ánh:** Đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết dứt điểm các kiến nghị của bà liên quan đến đất đai. Vụ việc này đã khiếu nại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết.

**Nội dung giải trình:** Qua rà soát<sup>10</sup> về nội dung cử tri phản ánh, ngày 16/8/2024 UBND huyện đã ban hành Công văn số 2238/UBND-TD về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Huệ, HKTT tại: Thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước. Theo đó, UBND huyện đã đề nghị bà Phạm Thị Huệ trả toàn bộ thửa đất số 107, diện tích 14.927,9m<sup>2</sup> có 476 cây cao su thuộc Quỹ đất ASXH do UBND huyện quản lý và hợp tác với UBND xã Minh Hưng, phòng TN&MT để nhận diện tích 10.040 m<sup>2</sup> đất do Phòng TN&MT giao ngày 04/7/2024, cũng như các

<sup>8</sup> Báo cáo số 36/BC-TNMT ngày 26/11/2024 của phòng Tài nguyên & Môi trường và Báo cáo số 349/BC-CAH ngày 29/11/2024 của Công an huyện.

<sup>9</sup> Báo cáo số 36/BC-TNMT ngày 26/11/2024 của phòng Tài nguyên & Môi trường

<sup>10</sup> Báo cáo số 54/BC-TTr ngày 28/11/2024 của Thanh tra huyện.

nguồn vận động khác ngoài chính sách để xây dựng nhà đại đoàn kết và chấm dứt khiêu nại.

**- Cử tri Phạm Duy Trọng - Thôn 4, xã Minh Hưng phản ánh:** Đề nghị huyện quan tâm nâng cấp công suất nhà máy nước Minh Hưng để đưa nước sạch về khu vực cầu 38 để nhân dân sử dụng. Nội dung này đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

**Nội dung giải trình:** Công trình cấp nước tập trung tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng có công suất thiết kế ban đầu là 400m<sup>3</sup>/ngày đêm. Năm 2023, Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi Bình Phước lắp đặt máy nâng công suất lên 700m<sup>3</sup>/ngày đêm. Tuy nhiên, do đợt hạn hán kéo dài vừa qua (năm 2024) gây thiếu nước sinh hoạt tại khu vực thôn 4, thôn 7 và thôn 2 thuộc xã Minh Hưng. Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi Bình Phước đã phối hợp với UBND xã Minh Hưng kéo bổ sung cấp nước cho các hộ khu vực Nông Trường Minh Hưng, nhánh thuộc thôn 4, thôn 2 và thôn 7, Minh Hưng, với tổng số hộ 32 hộ được dùng nước sạch từ nhà máy nước Minh Hưng; đoạn từ ngã ba Nông trường đến Cầu 38 (khu vực dân cư thôn 4) chưa được lắp đặt hệ thống ống dẫn nước, nguyên nhân nhà máy nước Minh Hưng đã quá tải.

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã kiến nghị với Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi Bình Phước để thực hiện nâng cấp nhà máy và kéo dài đường ống kết nối để phục vụ cho 50 hộ dân với 115 khẩu khu vực cầu 38, xã Minh Hưng, kinh phí thực hiện rất lớn khoảng 04 tỷ đồng nên chưa thể bố trí thực hiện trong giai đoạn hiện nay được<sup>11</sup>.

**- Cử tri Nguyễn Thị Thủy - Thôn 3, xã Minh Hưng phản ánh:** Đề nghị giải quyết các kiến nghị liên quan đến khu dân cư thôn 3 Minh Hưng. Nội dung này đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

**Nội dung giải trình:** Đối với kiến nghị của cử tri, UBND huyện cũng đã giải trình nhiều lần. Theo đó, ngày 02/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc thu hồi khu đất có diện tích 8,2 ha tại thôn 3, xã Minh Hưng của Công ty TNHH Sài Gòn - Bình Phước, giao UBND huyện Bù Đăng quản lý.

Trên cơ sở đó, ngày 11/4/2023, UBND huyện đã ban hành Tờ trình số 62/TTr-UBND đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thuận chủ trương thực hiện Phương án sử dụng khu đất 8,2 ha nêu trên. Trong đó, có nội dung thực hiện “*Bố trí đất để thực hiện đền bù bằng đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án: 82 lô*”.

Tuy nhiên, khu đất 8,2 ha nêu trên hiện nay nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến quặng Bauxit theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, việc quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng trên đất và bố trí tái định cư cho các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn; đang chờ các cấp có thẩm quyền hướng dẫn. Do đó, kính mong cử tri chia sẻ với

<sup>11</sup> Báo cáo số 172/BC-PNN ngày 10/12/2024 của Phòng NN&PTNT huyện.

những khó khăn chung của huyện nhà<sup>12</sup>.

## 2. Lĩnh vực xây dựng cơ bản

- **Cử tri Hoàng Thị Khiêm - Thôn 4, xã Phước Sơn phản ánh:** Đoạn đường từ ngã 3 Xe vàng đi vào Trường Võ Trường Toàn – thôn 4, hiện nay xuống cấp trầm trọng, khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là các em học sinh. Ngoài ra, đoạn ngã 3 này còn nối với dốc bà Dung thường xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm kiểm tra, khắc phục sửa chữa và có biển cảnh báo.

**Nội dung giải trình:** Theo phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp với UBND xã Phước Sơn kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh. Kết quả, đoạn đường từ ngã ba xe vàng đi vào trường Võ Trường Toàn – thôn 4 xã Phước Sơn hiện trạng hư hỏng, xuống cấp rất nặng. Tuy nhiên, qua rà soát thì vị trí tuyến này nằm trong vùng quy hoạch Đô thị theo Quyết định 866/QĐ – TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính Phủ. Do đó, việc đầu tư sửa chữa công trình này cần phải chờ có ý kiến thống nhất, hướng dẫn từ các cơ quan cấp trên mới triển khai thực hiện được.

Ngoài ra tuyến đường ĐT 755 từ ngã 3 xe vàng xuống đến khúc cua nhà bà Dung, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã bố trí 02 biển báo tốc độ theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND huyện Bồ Đăng<sup>13</sup>.

- **Cử tri Hoàng Thị Cúc – Khu Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong phản ánh:** Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng hành lang, mương thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ vì khi trời mưa to đoạn đường này thường xuyên bị ngập nước khó khăn cho việc đi lại của người dân.

**Nội dung giải trình:** Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, hiện trạng là mặt đường Bê tông nhựa, mương thoát nước chủ yếu là mương đất, chưa có vỉa hè; thường bị ngập nước (đoạn từ cầu ông Hai Tuyến đi vào đến hết phần đất ông Ba Luyến) khi mưa lớn kéo dài. Nguyên nhân: do địa hình thấp, quanh co phức tạp, có 02 nhánh suối chảy về giao nhau gây hiện tượng dâng nước, phần hạ lưu là suối Đăk Woa lưu lượng suối không thoát nước kịp nên thường xuyên bị ngập nước khu vực này.

Để giải quyết vấn đề ngập nước thường xuyên khu vực này. Thời gian qua, UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh để thực hiện nạo vét, gia cố lòng suối,... nhằm đảm bảo thoát nước, hạn chế việc thường xuyên xảy ra ngập úng do mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, do khâu chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn khó khăn nên đến nay Tỉnh mới phê duyệt xong hồ sơ của dự án. Công trình này do Ban QLDA ĐTXD tỉnh là chủ đầu tư và đang triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng. Dự kiến triển khai thi công trong quý I/2025.

Do đó, nội dung đề xuất của cử tri về đầu tư hành lang vỉa hè, mương thoát nước tuyến đường này đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư

<sup>12</sup> Báo cáo số 36/BC-TNMT ngày 26/11/2024 của phòng Tài nguyên & Môi trường

<sup>13</sup> Báo cáo số 241/BC-KTHT ngày 06/12/2024 của phòng Kinh tế và Hạ tầng



công trung hạn 2026-2030 của huyện để chuẩn bị đầu tư<sup>14</sup>. Rất mong cư tri chia sẻ.

- **Cử tri Nguyễn Văn Ân – Thôn 4, xã Minh Hưng phản ánh:** Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí nguồn vốn để tu sửa đường QL14 cũ đoạn từ ngã ba đường mới vào đến nhà máy Ethanol vì hiện nay đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng, khó khăn cho việc đi lại của người dân và **Cử tri Điều Đang – Thôn 5, xã Minh Hưng phản ánh:** Đề nghị huyện quan tâm tu sửa đoạn đường từ ngã 3 nhà thờ vào thôn 5, vì hiện nay đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng, khó khăn cho việc đi lại của người dân.

**Nội dung giải trình:** Đường QL14 cũ đoạn từ ngã ba đường mới vào đến nhà máy Ethanol và đường từ ngã ba nhà thờ vào thôn 5 xã Minh Hưng: Qua rà soát, 2 vị trí tuyến này nằm trong vùng quy hoạch Bô xít theo Quyết định số 866/QĐ –TTg ngày 18/7/2023 của thủ tướng Chính Phủ, do đó chưa thể đầu tư sửa chữa trong giai đoạn này.

### 3. Chế độ chính sách

- **Cử tri Trần Viết Vương - Thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn phản ánh:** Ông nguyên là Phó Trưởng Công an xã Phú Sơn, công tác tại xã Thọ Sơn từ năm 2001 đến khi tách xã; năm 2005 về Phú Sơn làm công an viên; năm 2013 làm Phó Trưởng Công an xã; năm 2019 nghỉ việc. Ông đã làm đơn xin giải quyết chế độ, nhưng chỉ giải quyết chế độ nghỉ việc, còn chế độ thâm niên liên tục nhiều năm thì không giải quyết (từ tháng 01/2022 đến nay chưa có một văn bản trả lời giải quyết thỏa đáng cho ông). Vấn đề này đã có Công văn hướng dẫn chi trả chế độ của Bộ Công an, UBND tỉnh nhưng đến nay ông vẫn chưa được hưởng chế độ. Đề nghị Phòng Nội vụ quan tâm xem xét giải quyết đúng chế độ cho ông.

#### **Nội dung giải trình:**

Ngày 20/11/2001, UBND xã Thọ Sơn ban hành Quyết định số 53/2001/QĐ-UB về việc tuyển dụng công an viên phụ trách các xã, đến ngày 17/10/2011 UBND huyện ban hành Quyết định số 2904/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Trưởng công an xã Phú Sơn đối với ông Trần Viết Vương; ngày 24/3/2020 UBND huyện ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND về bố trí lại công tác cho người hoạt động không chuyên trách đối với ông Trần Viết Vương - Phó Trưởng Công an xã sang chức danh Thủ quỹ, văn thư, lưu trữ xã Phú Sơn.

Ngày 08/12/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 2783/QĐ-UBND về việc cho ông Trần Viết Vương thôi việc và giải quyết chế độ thôi việc theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước ban hành quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước (gọi tắt Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019) và Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu

<sup>14</sup> Báo cáo số 241/BC-KTHT ngày 06/12/2024 của phòng Kinh tế và Hạ tầng

phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Trường hợp của ông Trần Viết Vương tại thời điểm giải quyết chế độ thôi việc được áp dụng theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 8 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước, quy định: “*Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã công tác trong thời gian từ ngày thành lập tỉnh Bình Phước 01 tháng 01 năm 1997 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, khi nghỉ việc được hỗ trợ thôi việc 01 lần, cứ mỗi năm công tác được hưởng một tháng mức phụ cấp hiện hưởng*”. Do đó, ông Trần Viết Vương giữ chức danh: Thủ quỹ, văn thư, lưu trữ xã nên được giải quyết thôi việc mỗi năm công tác được hưởng phụ cấp là một tháng mức phụ cấp hiện hưởng.

Việc ông Trần Viết Vương kiến nghị UBND huyện xem xét giải quyết chế độ cho chức danh Phó trưởng Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ và Công văn số 503/BCA-V05 ngày 07/02/2024 của Bộ Công an về việc hướng dẫn giải quyết chế độ đối với công an xã bán chuyên trách thì tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước không quy định nên UBND huyện chưa có cơ sở để thực hiện.

**- Cử tri Nguyễn Văn Hùng – Thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình phản ánh:**  
Con ông là chiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh sau khi đi huấn luyện ở BCH Quân sự huyện về bị tai nạn chết cách nay đã 5 tháng, tại lần tiếp xúc sau kỳ họp giữa năm 2024, ông đã kiến nghị và UBND xã đã làm Công văn số 91/UBND-NC ngày 23/8/2024 gửi UBND huyện và BCH Quân sự huyện nhưng đến nay vẫn chưa có trả lời cho gia đình ông được biết về chế độ cho con ông. Đề nghị BCH Quân sự huyện quan tâm sớm giải quyết chế độ cho con ông.

***Nội dung giải trình:***

Hồ sơ giải quyết chế độ cho ông Nguyễn Văn Thịnh - Chiến sĩ DQTT xã Nghĩa Bình mất an toàn giao thông trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dẫn đến tử vong đã được Ban CHQS huyện báo cáo, xin ý kiến UBND huyện từ năm 2023. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu cần xác minh, làm rõ một số nội dung có liên quan đến vụ việc tai nạn giao thông. Do đó, trong thời gian tới, Ban CHQS huyện sẽ mời các đơn vị có chức năng có liên quan để họp, củng cố hồ sơ, trình UBND huyện xem xét, giải quyết chế độ theo quy định.

**4. Lĩnh vực khác**

**- Cử tri Bùi Văn Chí – Thôn 3, xã Minh Hưng, Nguyễn Văn Ân – thôn 4, xã Minh Hưng, Nguyễn Văn Lâm – khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong đều phản ánh:** Hiện nay người dân đi khám bệnh bằng BHYT, nhưng thuốc cấp tại TTYT không đảm bảo, phải mua thuốc ở bên ngoài. Năm điều trị bệnh nhưng bệnh nhân phải tự mua thuốc và vật tư y tế. Đề nghị huyện quan tâm, xem xét nhằm đảm bảo quyền lợi của đối tượng tham gia BHYT.

***Nội dung giải trình:*** UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri. UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị có liên

quan trọng việc đảm bảo thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh<sup>15</sup>.

**- Cử tri Đặng Thị Lợi - Thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn phản ánh:** Trong những năm qua gia đình bà luôn đóng thuế, pháp lệnh đầy đủ. Chiều ngày 05/11/2024, bà được mời về UBND xã cài app entax mã số thuế điện tử để nộp thuế qua áp điện thoại mới phát hiện bị nợ thuế phi nông nghiệp 6 năm. Đề nghị các cấp trả lời cho bà được biết, tại sao đến kỳ nộp thuế các cơ quan, đơn vị không thông báo cho người dân biết, để nộp thuế đúng theo quy định.

**Nội dung giải trình:** UBND xã Phú Sơn đã tiến hành làm việc với cử tri Đặng Thị Lợi là người nộp thuế và đã thống nhất việc nợ tiền thuế và người nộp thuế đã nộp đầy đủ số tiền nợ thuế Phi Nông Nghiệp nói trên.

**- Cử tri Nguyễn Xuân Thiện - Thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn phản ánh:** Thủ tục để làm hồ sơ tại một cửa huyện yêu cầu phải sử dụng cài đặt qua số điện thoại để nộp hồ sơ trực tuyến, việc này gây khó khăn và mất khá nhiều thời gian của người dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số không có điện thoại thông minh. Đề nghị các cấp, chính quyền quan tâm có giải pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi khi người dân đến làm thủ tục hồ sơ.

**Nội dung giải trình:** Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ những nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch bất kỳ thời gian nào trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, thì nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị; đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, các tổ chức, cá nhân tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.

Hơn nữa hiện nay tỉnh Bình Phước đang thực hiện các chính sách miễn giảm cho các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định của HĐND tỉnh về miễn giảm lệ phí từ 20% đến 100% tùy theo từng thủ tục được quy định tại Nghị quyết.

<sup>15</sup> Công văn số 2211/UBND-VX ngày 06/9/2024 của UBND huyện.

Đối với các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ lần đầu tại các Bộ phận một cửa trên địa bàn Bàn Đăng thì hàng ngày tại các Bộ phận đều bố trí các tình nguyện viên như đoàn viên, công chức các cơ quan chuyên môn tham gia trực để hướng dẫn người dân thực hiện ngoài ra còn có các công chức tiếp nhận hồ sơ cũng tham gia vào quá trình hướng dẫn người dân và tổ chức nộp các hồ sơ trực tuyến.

Đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có điện thoại thông minh thì UBND huyện Bàn Đăng cũng đã liên kết với các đơn vị như VNPT Bàn Đăng, Viettel Bàn Đăng cung cấp máy miễn phí đối với các hộ nghèo hoặc mua máy được hỗ trợ giảm giá 50% - 100% tùy theo từng đối tượng.

**- Cử tri Lê Thu Nam – Thôn 4, xã Đồng Nai phản ánh:** Chồng bà là ông Chung hiện cùng ngụ tại thôn 4, có đánh rơi giấy tờ xe máy và muốn được làm lại giấy tờ. Gia đình bà đã đến Công an huyện để được hướng dẫn các thủ tục cấp lại. Tuy nhiên Công an huyện lại gây khó khăn, hiện tại vẫn chưa được hướng dẫn các thủ tục cấp lại giấy tờ xe. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an huyện tạo điều kiện thuận lợi để người dân được làm các thủ tục cấp lại giấy tờ xe.

**Nội dung giải trình:** Theo Báo cáo của Công an huyện (Báo cáo số 349/BC-CAH ngày 29/11/2024), Công an huyện đã hướng dẫn bà Lê Thu Nam đến bộ phận Tư pháp của UBND xã Đồng Nai hoặc Văn phòng công chứng để làm thủ tục phân chia tài sản thừa kế đối với trường hợp người mất không để lại di chúc thừa kế và bổ sung các giấy tờ có liên quan để làm thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe. Tuy nhiên, đến nay bà Nam vẫn chưa cung cấp cho Công an huyện các giấy tờ theo hướng dẫn.

Trên đây là báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa VII./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- LĐVP, CV: TH;
- Lưu: VT, (Trám).

**CHỦ TỊCH**



*Vũ Văn Mười*